
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  1 ประจำปี 2563 

วันที่  13  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 256๓ 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย 

อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่ 
************************** 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายประสิทธิ์     นวลสุภาภรณ ์ ประธานสภา อบต. ประสิทธิ์  นวลสุภาภรณ์ 

2 นางฟองจันทร์   คำแปงใจ รองประธานสภา อบต. ฟองจันทร์  คำแปงใจ 

3 นายเสน่ห์        ศักดิ์สิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 เสนห์  ศักดิ์สิทธิ์ 

4 นางบัวผัด        เงินหีบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 บัวผัด  เงินหีบ 

5 นายลิขิต         วรรณรัตน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ลิขิต  วรรณรัตน์ 

6 นางณัฐธยาน์    อินต๊ะสอน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 - ลา - 

7 นางสายฝน      กวาวสิบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สายฝน  กวาวสิบ 

8 นายทวี          จันทะวงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ทวี  จันทะวงศ์ 

9 นายจรัล        สุนันสา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 จรัล  สุนันสา 

10 นายชนุดม      วงค์วาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ชนุดม  วงศ์วาร 

11 นายทองคำ      ดวงเทียน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ทองคำ  ดวงเทียน 

12 นายเพียร   ไชยสลี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เพียร  ไชยสลี 

13 นายนิกร   พุทธศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 นิกร พุทธศรี 

1๔ นางอุทัยวรรณ   พันเชิง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 อุทัยวรรณ  พันเชิง 

15 นายบุญเลย   โปร่งใจ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 บุญเลย  โปร่งใจ 

๑๖ นางสาวกัลยา   กาศอุดม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 กัลยา  กาศอุดม 

17 นายภัทรพล   เม่นเงิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ภัทรพล  เม่นเงิน 

18 นายพัส   รัตนาพรเพชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 พัส  รัตนาพรเพชร 

19 นางพัชรีพันธ์   เขื่อนพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 พัชรีพันธ์  เขื่อนพันธ์ 

20 นางสุพัตรา   กระเสาร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สุพัตรา  กระเสาร์ 

21 นายอำนวย   ประทิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 อำนวย  ประทิศ 

22 นางสาวดวงสมร  ตั้งประเสริฐ เลขานุการสภา อบต. ดวงสมร  ตั้งประเสริฐ 

ผู้ไม่มาประชุม ๑. นางณัฐธยาน์  อินต๊ะสอน (ลา) 
 
   



๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายเน้ย         สมบูรณ์เถกิง นายก อบต.ไทรย้อย เน้ย  สมบูรณ์เถกิง 

2 นายมานัส คำเหลือง รองนายกอบต.ไทรย้อย มานัส  คำเหลือง 

๓ นายวิน แสนสมบัติ รองนายกอบต.ไทรย้อย วิน  แสนสมบัติ 

๔ นายเสรี กองโกย เลขานุการนายกอบต.ไทรย้อย เสรี  กองโกย 

5 นายโอฬาร เวียงเก้า ผู้อำนวยการกองช่าง โอฬาร  เวียงเก้า 

6 นางเกศกนก เวียงเก้า นักจัดการงานทั่วไป เกศกนก  เวียงเก้า 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายประสิทธิ์  นวลสุภาภรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย   
ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕63 ได้กล่าว
ทักทายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย และผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระก าร
ประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

นางสาวดวงสมร ตั้งประเสริฐ - สำเนารายงานการประชุมสภาอบต.ไทรย้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑  
เลขานุการสภาอบต. ประจำปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  ที่ได้แจกให้ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านพิจารณาและ

ตรวจสอบหากสมาชิกท่านใดจะเสนอขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมในส่วนใด เพ่ือให้เกิด
ความสมบูรณ์ชัดเจนถูกต้องขอเชิญเสนอ 

นายประสิทธิ์ นวลสุภาภรณ์ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอขอแก้ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุมครั้ง 
ประธานสภาอบต. ที่ผ่านมาหรือไม่ ประการใด หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติม จะถือว่าที่

ประชุมฯ ให้การรับรอง  

ที่ประชุมสภาอบต. - มีมติเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมฯ เป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

- ไม่มี  
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
๔.๑  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ 

นายประสิทธิ์ นวลสุภาภรณ์ - ขอให้ทางฝ่ายเลขานุการสภา ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา 
ประธานสภาอบต.  
 

นางสาวดวงสมร ตั้งประเสริฐ - ๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
เลขานุการสภาอบต. และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป 
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำ
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  

ข้อ ๑๑ (๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
ว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมี
กำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมี
กำหนดกี่วัน 

การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นกำหนด 
๒) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ 
 มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 
 .................ฯลฯ................ 
 มาตรา ๕๓ วรรคสี่  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ 

จึงขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาว่าในปี ๒๕๖๓ จะกำหนดสมัยประชุมสามัญกี่สมัย 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยเริ่มวันที่เท่าใด 

 

นายประสิทธิ์ นวลสุภาภรณ์ - ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เสนอว่าจะกำหนดสมัยประชุมสามัญ 
ประธานสภาอบต. ประจำปีกี่สมัย ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องกำหนดการประชุม ไม่น้อยกว่าสองสมัย แต่ไม่เกินสี่

สมัย ซึ่งในส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาสมัย
สามัญทุกปี จำนวน ๔ สมัย  

นายบุญเลย  โปร่งใจ - กระผมมีความเห็นว่า ในห้วงเวลาที่กำหนดสมัยประชุมไว้ ๔ สมัยเดิมนั้น มีปัญหาในการบริหาร 
สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๙ หรือการปฏิบัติงานหรือไม่ 
นางสาวดวงสมร ตั้งประเสริฐ - ในการกำหนดสมัยประชุมไว้นั้น ตามกฎหมายกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าสองสมัยแต่ไม่เกิน 
เลขานุการสภาอบต. สี่สมัย แต่ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาหากมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาจำเป็นเร่งด่วนก็สามารถเสนอขอเปิด

สมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญได้ ซึ่งทุกปีที่ผ่านมามีการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญทุกปี จึงเห็นควร
ให้มีการพิจารณากำหนดสมัยประชุมไว้สี่สมัยตามเดิม เพ่ือให้สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในวาระต่าง ๆ ได้รวดเร็ว และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๔ 

 

นายชนุดม  วงศ์วาร - ที่ผ่านมาในการประชุมสภาอบต. จำนวน ๔ สมัย กระผมจึงเห็นว่าควรจะให้เหมือนเดิม จำนวน 
สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๕   ๔ สมัย 
นายอำนวย ประทิศ - ตามท่ีเลขานุการสภาได้ชี้แจง กระผมเห็นควรจะกำหนดสมัยประชุมไว้เป็น ๔ สมัยเหมือนเดิม 
สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๒ 
นายประสิทธิ์ นวลสุภาภรณ์ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมว่า 
ประธานสภาอบต. ควรกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕6๓ เป็นสี่สมัย 
ที่ประชุมสภาอบต. - มีมติเห็นควรกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕6๓ เป็นสี่สมัย ด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง 

ประธานงดออกเสียง ๑ เสียง ลา ๑ ท่าน 
 
 ๔.๒  การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ 
 

นายประสิทธิ์ นวลสุภาภรณ์ - ขอให้ที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 
ประธานสภาอบต. ๒๕๖๓ ของแต่ละสมัย โดยมีระยะเวลาสมัยละไม่เกิน ๑๕ วัน 
 

นางสาวดวงสมร ตั้งประเสริฐ - เดิมในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สภาอบต.ได้กำหนดสมัยประชุมสี่สมัย คือ สมัยที่ ๑ วันที่ 
เลขานุการสภาอบต. ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ , สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๑-๒๕ พฤษภาคม, สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๑-๒๕ สิงหาคม และ

สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๑-๒๕ ธันวาคม  ซึ่งได้กำหนดห้วงระยะเวลาในการกำหนดสมัยประชุมให้
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารกิจการสภาและการบริหาร
งบประมาณ โดยระยะเวลาเริ่มต้นสมัยแรกตามกฎหมายคือ ในเดือนกุมภาพันธ์ และการเสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณต่อสภาอบต. ต้องภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของทุกปี จึงเห็นสมควร
กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ ของแต่ละสมัย ดังนี้ 
          สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๑-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ 1๑-2๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

นายประสิทธิ์ นวลสุภาภรณ์ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ประธานสภาอบต. 
 

ที่ประชุมสภาอบต. - ไม่มีผู้ใดเสนอ 
 

นายประสิทธิ์ นวลสุภาภรณ์ - เมื่อไม่มีจะขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นควรที่จะกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม 
ประธานสภาอบต. สมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ คือ 

 สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ วันที่ ๑๑-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ วันที่ 1๑-2๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ วันที่ ๑๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ที่ประชุมสภาอบต. - มีมติกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ ตามวันดังกล่าว 

ด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง ประธานงดออกเสียง ๑ เสียง ลา ๑ ท่าน 
 
 



๕ 

 

๔.๓  การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ 

นายประสิทธิ์ นวลสุภาภรณ์ - ขอเชิญเลขานุการสภา ได้แจ้งระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาอบต. 
 
 

นางสาวดวงสมร ตั้งประเสริฐ ๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาอบต. และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

         ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำ
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
          ข้อ ๑๑ (๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
ว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัยในปีนั้นมี
กำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมี
กำหนดกี่วัน 
  การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นกำหนด 
๒) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ 
มาตรา ๕๓  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 

มาตรา ๕๓ วรรคท้าย สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  จึงขอให้สภาอบต.ได้
พิจารณากำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ คือในวันที่  ๑ – ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 

นายประสิทธิ์ นวลสุภาภรณ์ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมว่า 
ประธานสภาอบต. เห็นควรกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๔ หรือไม่ 
ที่ประชุมสภาอบต. - มีมติกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน ด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง ประธานงดออกเสียง ๑ เสียง ลา ๑ ท่าน   
 
 

๔.๔ ขอความเห็นชอบใช้ที่ดินสาธารณะ และรับมอบที่ดินเพื่อเป็นที่สาธารณะ ในการก่อสร้าง
โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย จำนวน ๕ รายการ 
 

นายประสิทธิ์ นวลสุภาภรณ์ - ขอเชิญนายกอบต.ไทรย้อย ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและพ้ืนที่ขออนุญาตให้ที่ 
ประธานสภาอบต.ไทรย้อย ประชุมพิจารณา 



๖ 

 

นายเน้ย สมบูรณ์เถกิง - ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ 
นายกอบต. จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ

การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านปากปาน งบประมาณ ๒,๘๖๙,๙๐๐ บาท จำนวน ๑ 
โครงการ และเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย 
จำนวน ๒ โครงการ เพ่ือก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลไทรย้อย 
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลไทรย้อย 
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เนื่องจากท่ีดินดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ ที่ดินที่อยู่
ในเขตปฏิรูปที่ดิน และที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ โฉนดและนส.๓ ก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาขอ
ความเห็นชอบใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์และที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และขอความเห็นชอบ
รับโอนที่ดินเอกชน เพ่ือยกที่ดินบางส่วนให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ รายละเอียดขอให้
ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ 

นายโอฬาร เวียงเก้า  - ๑) การขอความเห็นชอบให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพ่ือก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ 
ผู้อำนวยการกองช่าง บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลไทรย้อย เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อยได้รับการ

จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
งบประมาณ ๒,๘๖๙,๙๐๐ บาท ซึ่งในการก่อสร้างนี้ ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ได้กำหนด
สถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการดังกล่าว บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ ตาม
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.)  เลขที่ ๒๕๙ เลขที่ดิน ๑๕๘ เนื้อที่ ๑ ไร่ – งาน ๐๓ 
ตารางวา  

   ๒) การขอความเห็นชอบให้ใช้ที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.๔-๐๑) เพ่ือก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลไทรย้อย เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อยได้
พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ เพ่ือก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านให้ดำเนินการก่อสร้างบนที่ดินที่อยู่
ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมีนางสาวปอลิน กว้างนอก บ้านเลขที่  ๑๒๙/๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลไทรย้อย 
เป็นผู้ดูแลอยู่ เนื้อที่ดิน ๕ ไร่ – งาน – ตารางวา ซึ่งนางสาวปอลิน กว้างนอก ยินยอมยกที่ดินให้
เป็นที่สาธารณะประโยชน์สำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน เนื้อท่ีดิน ๒๕ ตารางวา 

   ๓) การขอความเห็นชอบรับมอบที่ดินของเอกชน จำนวน ๓ แปลง เพ่ือยกให้เป็นที่
สาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล     
ไทรย้อยได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.หมู่ที่ ๗ ตำบลไทรย้อย ซึ่งในการก่อสร้างดังกล่าว ได้ผ่านที่ดินของ
เอกชน จำนวน ๓ ราย คือ 

    ๑. นางไฮ ริมฝาย บ้านเลขที่ ๑๒๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลไทรย้อย เจ้าของที่ดินตาม
หลักฐาน/เอกสารสิทธิ์ คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ) เลขที่ ๑๑๔ เลขที่ดิน ๖๘ 
เนื้อที่ดิน – ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา ได้ยินยอมมอบที่ดิน(บางส่วน) จำนวนเนื้อที่ดิน – ไร่ – งาน 
– ๐๙ ตารางวา เพ่ือใช้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ ก่อสร้างรางระบายน้ำ 

    ๒. นายพินิจ กิติวงศ์ บ้านเลขที่ ๑๒๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลไทรย้อย เจ้าของที่ดินตาม
หลักฐาน/เอกสารสิทธิ์ คือ โฉนดที่ดิน (น.ส.๔ จ. ) เลขที่ ๑๑๖๑๘ เลขที่ดิน ๒๓๘ เล่มที่ ๑๑๗ 
หน้า ๑๘ หน้าสำรวจ ๘๙๙ เนื้อที่ดิน – ไร่ ๑ งาน ๑๘ ตารางวา ได้ยินยอมมอบที่ดิน(บางส่วน) 



๗ 

 

จำนวนเนื้อที่ดิน – ไร่ – งาน – ๐๔ ตารางวา เพ่ือใช้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 

    ๓. นายอภิรมย์ แก้ววงศา บ้านเลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลไทรย้อย เจ้าของที่ดิน
ตามหลักฐาน/เอกสารสิทธิ์ คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ) เลขที่ ๑๑๑๘ เลขที่ดิน 
๒๔๙ เนื้อที่ดิน – ไร่ ๒ งาน ๐๖ ตารางวา ได้ยินยอมมอบที่ดิน(บางส่วน) จำนวนเนื้อที่ดิน – ไร่ – 
งาน – ๑๑ ตารางวา เพ่ือใช้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ ก่อสร้างรางระบายน้ำ 

นางสาวดวงสมร ตั้งประเสริฐ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น  
เลขานุการสภาอบต.ไทรย้อย สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๗ นายอำเภอและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กำหนด และระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (คปก.) ว่าด้วยการมอบหมายให้
เลขาธิการ สปก.พิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืน ๆ ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๖ ข้อ ๑๘ ได้วางขั้นตอนแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคำขออนุญาตใช้
ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืน ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ข้อ ๒. การตรวจสอบ ข้อ ๒.๗ 
การขออนุญาตโดยทั่วไปต้องมีความเห็นของผู้ปกครองท้องที่ แต่หากเป็นกิจการที่เห็นว่าอาจจะมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องผ่านความเห็นชอบจากชุมชนท้องถิ่นว่าไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม. ซึ่งโครงการที่จะขอรับความเห็นชอบในการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์
และท่ีดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน รวม ๒ โครงการ คือ  

๑) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านปากปาน  
ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์  

๒) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านไทรย้อย ตำบลไทรย้อย 
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ขอใช้ที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก) 

และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ โดยผ่านที่ดินของเอกชนจำนวน ๓ แปลง
จะได้ประสานงานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ เพ่ือขอรังวัดเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ต่อไป 

นายบุญเลย โปร่งใจ - ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๙ ได้มีการจัดซื้อโดยผู้ใหญ่บ้านคนก่อนคือ นายสมโภชน์ โปร่งใจ  
สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๙ ได้จัดตั้งผ้าป่าเพ่ือซื้อที่ดินสาธารณะของหมู่บ้าน และได้มีการยกให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่ง

เป็นไปตามความต้องการของชาวบ้าน ไม่มีผู้ใดคัดค้านเพราะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านโดยตรง 
นายอำนวย ประทิศ -  ที่ดินที่อยู่ในเขตส.ป.ก. ของนางปอลิน กว้างนอก ได้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับผู้อำนวยการกองช่าง 
สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๒ และได้คุยกับเจ้าของ/ผู้ครอบครองแล้ว ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ยินยอมยกให้เป็นที่สาธารณะ

ประโยชน์ 
นายนิกร พุทธศรี - สำหรับที่ดินของเอกชน จำนวน ๓ ราย ได้ผ่านการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน และได้มีการ 
สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๗ สำรวจและชี้แจงกับเจ้าของที่ดินแล้วทั้ง ๓ แปลง ยินยอมยกให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์เพ่ื อ

ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลไทรย้อย  
นายประสิทธิ์ นวลสุภาภรณ์ - ท่านสมาชิกสภาอบต.ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาอบต. หากไม่มีกระผมจะขอมติในที่ประชุมสภา  
ที่ประชุมสภาอบต. - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง ประธานงดออกเสียง ๑ เสียง ลา ๑ ท่าน 
 
 



๘ 

 

 ๔.๕ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
นายประสิทธิ์ นวลสุภาภรณ์- ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภารับทราบ 
ประธานสภาอบต.ไทรย้อย 
นายเน้ย สมบูรณ์เถกิง - ด้วยอบต.ไทรย้อยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๗ 
นายกอบต.ไทรย้อย รายการ คือ  

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน ขออนุมัติโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เป็น
เงิน ๗,๘๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ตัว ๆ ละ ๒,๖๐๐ บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป โดยขอโอนลดเงินงบประมาณมาจากงบดำเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ งบตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๗,๘๐๐ บาท คงเหลือ 
๙๒,๒๐๐ บาท 
๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ขออนุมัติโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น เป็นเงิน 
๖,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น จำนวน ๑ ตู้ ขนาด ๕ คิวบิกฟุต โดยจัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๒  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป โดยขอโอนลดเงินงบประมาณ
มาจากงบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายกับการรับรองและพิธีการ โครงการ
งานรัฐพิธี งบตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐ บาท งบก่อนโอน ๑๗,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๖,๕๐๐ บาท 
คงเหลือ ๑๐,๕๐๐ บาท 
แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
๓. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ขออนุมัติโอนเงินมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ทำงาน เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๑,๘๐๐ 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
๔. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ขออนุมัติโอนเงินมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ทำงาน เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๔,๕๐๐ 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
๕. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ขออนุมัติโอนเงินมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๒ ตู้ ๆ ละ 
๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
๖. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ขออนุมัติโอนเงินมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่า
จัดซื้อตู้เย็น เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ 
โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
โดยขอโอนลดมาจาก แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน (ข้าราชการครู) งบประมาณอนุมัติ 
๒,๕๘๖,๑๖๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๑,๘๗๔,๙๖๐ บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ ๓๑,๖๐๐ 
บาท งบคงเหลือ ๑,๘๔๓,๓๖๐ บาท 
๗. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ขออนุมัติโอนเงินมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ เป็นเงิน ๘,๖๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์  



๙ 

 

แอลอีดี (LED SmartTV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๓๖๖X๗๖๘ พิกเซล
ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๘,๖๐๐ บาท โดยจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 
๒๕๖๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยขอโอนลดมาจาก งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณอนุมัติ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน 
๒๐,๐๐๐ ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ ๘,๖๐๐ บาท งบคงเหลือ ๑๑,๔๐๐ บาท 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน ๑ รายการ คือ 
๘. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน งบประมาณอนุมัติ  ๒,๕๐๐ บาท ขออนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณอนุมัติ ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยขอโอน
ลดมาจาก งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งบตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ 
บาท โอนลดครั้งนี้ ๒,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๗,๕๐๐ บาท 
 

นางสาวดวงสมร ตั้งประเสริฐ - การโอนงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เลขานุการสภาอบต. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายประสิทธิ์ นวลสุภาภรณ์ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาอบต. 
นายบุญเลย โปร่งใจ - กระผมขอสอบถามเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณ ที่มีความเป็นห่วงคือการโอนงบประมาณ 
สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๙ ของแผนงานการศึกษา ซึ่งมีหลายรายการ และเห็นว่าส่วนใหญ่โอนมาจากเงินเดือนครู จึงขอ

สอบถามว่าจะกระทบกับเงินเดือนที่จะต้องมาจ่ายให้กับข้าราชการครูหรือไม่ 
นางสาวดวงสมร ตั้งประเสริฐ - เกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณในหมวดเงินเดือนข้าราชการครู ของการศึกษา ได้ให้ 
ปลัดอบต.ไทรย้อย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเป็นเงินที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพ่ือ

รับโอนเป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยตั้งตามจำนวนครูและ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรอัตรามาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และใน
ปัจจุบันนี้ยังไม่มีการบรรจุหรือแต่งตั้งตามตำแหน่งที่ว่าง จึงทำให้มีเงินงบประมาณเหลือและ
เพียงพอสำหรับการบริหารงานเกี่ยวกับเงินเดือนของข้าราชการครูที่มีอยู่ปัจจุบัน 

นายประสิทธิ์ นวลสุภาภรณ์ - สอบถามว่าเก้าอ้ีที่ตั้งไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป ตัวละ ๒,๕๐๐ บาทและเก้าอ้ีที่ตั้ง 
ประธานสภาอบต. ไว้ในแผนงานการศึกษา ตัวละ ๑,๘๐๐ บาท ทำไมราคาถึงต่างกัน 
นางสาวดวงสมร ตั้งประเสริฐ - สำหรับเก้าอ้ีที่มีราคาต่างกนั เนื่องจากเป็นเก้าอ้ีทำงานคนละแบบ ซึ่งราคาเก้าอ้ีที่แพง 
ปลัดอบต.ไทรย้อย กว่า ก็จะเป็นเก้าอ้ีที่มีความแข็งแรงและตัวใหญ่ รับน้ำหนักได้ดีกว่า 
นายประสิทธิ์ นวลสุภาภรณ์ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที ่
ประธานสภาอบต. ประชุมสภาว่าเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๗ รายการ  

และโอนเงินงบประมาณมาเพ่ิม จำนวน ๑ รายการหรือไม ่
ที่ประชุมสภาอบต. - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง ประธานงดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ คน 
 
    



๑๐ 

 

๔.๖ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ 
นายประสิทธิ์ นวลสุภาภรณ์   - ขอเชิญนายกอบต.ไทรย้อยได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภารับทราบ 
ประธานสภาอบต. 
นายเน้ย สมบูรณ์เถกิง - ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย  มีความประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
นายกอบต.ไทรย้อย ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการ เก้าอ้ีทำงาน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีมี
พนักพิง ปรับสูง-ต่ำ จำนวน ๑ ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แต่เนื่องจากมติที่ประชุมอนุมัติให้โอนมา
ตั้งจ่ายเพ่ิมเติมอีก ๑ ตัว รวมเป็น ๒ ตัว จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 

   - เก้าอ้ีทำงาน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีมีพนักพิง ปรับสูง-
ต่ำ จำนวน ๒ ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ที่ได้สำเนาแจกทุกท่านไปแล้ว 

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านปากปาน ตำบลไทรย้อย 
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.ไทรย้อยกำหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  เนื่องจากมีการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด ในส่วนของความยาว จาก ๑,๑๐๐ เมตร เป็น 
๑,๐๐๐ เมตร จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
๒๕๖๓ ดังนี้ 

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านปากปาน ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.ไทรย้อยกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
๒๕๖๓ ที่ได้สำเนาแจกทุกท่านไปแล้ว 

    
นางสาวดวงสมร ตั้งประเสริฐ - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ในครั้งนี้เป็นไปตาม 
เลขานุการสภาอบต. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายประสิทธิ์ นวลสุภาภรณ์ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาอบต. กระผมขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณ

รายจ่ายหรือไม่ 
ที่ประชุมสภาอบต. - มีมติเห็นชอบ ๑๙ เสียง ประธานงดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประสิทธิ์ นวลสุภาภรณ์ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารงาน 
ประธานสภาอบต. ของอบต.หรือหมู่บ้าน ขอเชิญครับ 



๑๑ 

 

นายอำนวย ประทิศ - เสนอปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้ง ซึ่งในอ่างเก็บน้ำปกกะโล้ง น้ำในอ่างเหลือน้อย จะมีมาตรการ  
สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๒ อย่างไรบริหารเกี่ยวกับการใช้น้ำ เนื่องจากในหมู่บ้าน มีการทำกลอยซึ่งใช้น้ำเยอะ ควรจะมีการ 
   กำหนดเวลาเปิด-ปิดอ่างเป็นเวลา  
นายพัส รัตนาพรเพชร - ในส่วนของหมู่ที่ ๑๑ ก็มีปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้ง ซึ่งควรมีการเตรียมการรับมือกับภัยแล้งในพื้นที่ 
สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๑๑ มีฝายมข. จำนวน ๒ จุด ที่ใช้งานไม่ได้ เพราะชำรุดและมีเศษดินโคลนมาถมทับ

นานแล้ว จึงขอฝากกองช่างและผู้บริหารท้องถิ่นช่วยในการประสานงานและแก้ไขปัญหาให้
ชาวบ้านด้วย  

นายบุญเลย โปร่งใจ - เกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำท่วมก็เป็นเรื่องที่สำคัญ คือไม่มีที่กักเก็บน้ำไว้ได้ ควรจะเสนอขอรับการ 
สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๙ สนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกคลองทำเป็นทำนบดินไว้ และต่อไปก็จะต้องเกิดภัยแล้งอยู่

ตลอด ควรจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรน้ำ มูลนิธิอุทกพัฒน์ กรมพัฒนา
ที่ดิน และอบต.ไทรย้อยก็จะเป็นหน่วยงานแรกที่ต้องรับมือ หากเกิดปัญหาขึ้น และเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานขุดลอกห้วยจำยาแก้ ซึ่งติดกับป่าชุมชน อบจ.มาสำรวจแล้วพ้ืนที่พร้อม แต่จะมา
ดำเนินการให้เมื่อใด 

นายเน้ย สมบูรณ์เถกิง - สำหรับโครงการขุดลอกถ้าทำเป็นโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับปัญหาด้านแหล่งน้ำในภาพรวม 
นายกอบต.ไทรย้อย ของตำบล น่าจะมีความเป็นไปได้และไม่ต้องเกี่ยวกับพ้ืนที่ ที่ผ่านมาเคยเสนอโครงการแก้ไข

ปัญหาแหล่งน้ำ เป็นโครงการพระราชดำริและสำเร็จมาแล้ว  
นายโอฬาร เวียงเก้า - ในพ้ืนที่ตำบลไทรย้อย ส่วนใหญ่งบที่ได้รับมาจะติดปัญหาป่าไม้ อย่างเช่นงบภัยแล้งที่ผ่าน 
ผู้อำนวยการกองช่าง อำเภอมา ปัจจุบันยังติดปัญหาเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ 
นายชนุดม วงศ์วาร - ในส่วนงบประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท สำหรับแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โครงการขุดลอกอ่างห้วยน้ำใส 
สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๕ ได้รับแจ้งว่าได้มีการทำสัญญาแล้ว จึงได้มีการสั่งให้ปล่อยน้ำออกจากอ่างเกือบหมด แต่

ปรากฏว่า ผู้รับเหมายังไม่สามารถทำงานตามสัญญาได้เพราะติดปัญหาการขออนุญาตใช้พ้ืนที่
สปก. ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีการดำเนินงาน และก็เข้าหน้าแล้งไปแล้วทำให้หมู่ที่ ๕ ต้องประสบปัญหา
ไม่มีน้ำสำหรับการอุปโภค  

นายประสิทธิ์ นวลสุภาภรณ์ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าหากไมมี่กระผม 
ประธานสภาอบต. ขอปิดการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 

 
 
    (ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นางสาวดวงสมร  ตั้งประเสริฐ) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย 
 

 
 

    (ลงชื่อ)    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายประสิทธิ์  นวลสุภาภรณ์) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย 



๑๒ 

 

 

 


